

# Công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang tỉnh

Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với ban tuyên giáo các huyện, thành ủy chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.



Các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang huyện Kiến Xương phối hợp xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách.

Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh coi trọng công tác quân lý, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Việc quân lý, bồi dưỡng thực hiện theo phương châm "làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động" gắn với tự phê bình và phê bình, góp phần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong LLVT, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với ban tuyên giáo các huyện, thành ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) của Đảng bảo đảm nội dung, thời gian, quân số đạt 98,5%... Các cơ quan, đơn vị đã chú trọng đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp giáo dục chính trị gắn với nâng cao chất lượng

Có thể khẳng định, công tác phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Công tác thông tin, tuyên truyền, sinh hoạt tư tưởng, tăng cường đối thoại dân chủ và phát huy vai trò các thiết chế văn hóa ở đơn vị cơ sở. Quá trình thực hiện luôn gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", đưa việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thành hành động tự giác trong học tập, công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ. Công tác hậu phương quân đội và chính sách xã hội được quan tâm thực hiện rộng khắp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Đây cũng là nội dung phối hợp nổi bật, đạt hiệu quả cao trong năm 2017. Các hoạt động như vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo... được các cơ quan, đơn vị

triển khai thực hiện hiệu quả. Năm 2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương quyền góp ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hơn 6 tỷ đồng; thăm, tặng quà 7 tập thể, hơn 93.000 đối tượng chính sách gần 47 tỷ đồng; thăm, tặng quà 16 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách và hỗ trợ xây dựng 7 nhà đồng đội. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng 5.000 lá chiếu cho quân dân huyện Đak Truông Sa, nhà giàn DK1. Thực hiện cuộc vận động "LLVT đồng hành với cặp lá yêu thương, hướng tới học sinh nghèo vượt khó", LLVT tỉnh giúp đỡ 34 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 300.000 đồng/học sinh/tháng. Theo đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh: Mô hình nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó của LLVT tỉnh được LLVT khu 3, các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao. Nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tỉnh đã học tập, nhân rộng mô hình, giúp

đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp sáng ước mơ đến trường. Cùng với thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, Phòng Chính trị và ban tuyên giáo 8 huyện, thành ủy còn làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong năm, Phòng Chính trị đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp xây dựng được 12 chuyên trang trên Báo Thái Bình, 97 chuyên mục trên Đài PTTH tỉnh, 219 chuyên mục trên đài TTTH các huyện, thành phố, tiếp âm đài truyền thanh xã với 4.575 chuyên mục và hơn 1.300 tin, bài, ảnh trên các báo, tạp chí trung ương, Quân khu 3 và địa phương.

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Bình cho biết: Điểm nhấn trong công tác phối hợp chỉ đạo tuyên truyền công tác quân sự, quốc phòng địa phương là tuyên truyền về nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp với Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, gặp mặt, tặng quà thanh niên nhập ngũ, đồng viên thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tin, cổ vũ, động viên thanh niên thành phố hàng hái lên đường nhập ngũ. Hàng năm, thành phố bảo đảm 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Thượng tá Đặng Văn Dũng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đông Hưng đánh giá: Ngoài các kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp thường xuyên, tôi đánh giá cao công tác phối hợp chỉ đạo tăng cường đấu tranh tăng cường đấu tranh lực lượng thù địch, từ đó làm tốt công tác quản lý tư tưởng cán bộ, chiến sĩ và định hướng dư luận xã hội. Phòng Chính trị đã duy trì nghiêm, nề nếp chế độ nắm tình hình, tổng hợp, phân tích, dự báo, đề xuất biện pháp đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Hàng tháng, Phòng Chính trị và ban tuyên giáo các huyện, thành ủy duy trì chế độ thông báo, trao đổi thông tin giữa các bên, từ đó có những biện pháp sát thực đấu tranh, xử lý, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả những vụ việc về an ninh trật tự trên địa bàn, đấu tranh trên mạng xã hội...

TẮT ĐẠT

# Thấm tình chị em

Sự sẻ chia dành cho những phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn ngày càng được các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh thực hiện bằng những việc làm thiết thực như: xây tặng nhà mái ấm tình thương, hỗ trợ gạo, trao phương tiện mưu sinh, hỗ trợ ngày công, vốn... góp phần giúp cho chị em ổn định cuộc sống.

Nhiều gia đình phụ nữ nghèo quanh năm đầu tắt mặt tối mưu sinh, chưa bao giờ dám mơ ước tới một căn nhà kiên cố, khi được hỗ trợ tiền xây nhà, niềm vui và sự xúc động như ánh lên trong từng đôi mắt. Cặm cụi lau dọn căn nhà nhỏ thơm mùi vải mới, chị Nguyễn Thị Nhung, thôn Phụng Công, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) vẫn nhớ y nguyên cảm giác hồi hộp của người vừa nhận món quà lớn. Căn nhà rộng

45m<sup>2</sup> mái bằng kiên cố, có công trình vệ sinh khép kín mà gia đình chị đang ở được xây dựng nhờ một phần hỗ trợ từ Hội LHPN xã Quỳnh Hội. Chị Nhung chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, sức khỏe yếu, cả nhà sống trong căn nhà cấp bốn lụp xụp, mưa gió phải chạy sang ở nhờ nhà hàng xóm. Hội LHPN xã, Chi hội Phụ nữ thôn đến thăm thấy điều kiện khó khăn quá nên đã vận động, quyên góp ủng hộ gia đình 50 triệu

đồng. Tôi mừng quá vay thêm tiền quyết tâm làm lại căn nhà. Bây giờ xây xong tôi ra thiếu nợ mấy chục triệu đồng nhưng có chỗ an cư thì có động lực làm trả nợ, từ từ sẽ vượt qua. Chị Nhung là 1 trong 27 hội viên phụ nữ được các cấp hội hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Năm 2017, tổng kinh phí hỗ trợ các hội viên gần 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội đã giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế



Mô hình hỗ trợ gạo tình thương, hỗ trợ gạo tiết kiệm đã giúp nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

bằng tiền mặt, ngày công, con giống, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... với số tiền trên 2 tỷ đồng. Ngoài việc dùng để giúp đỡ phụ nữ khó khăn, đơn thân, mắc bệnh hiểm nghèo..., các nguồn quỹ tiết kiệm do hội viên đóng góp còn hỗ trợ chị em có thêm nguồn vốn để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Trong năm, các cấp hội đã phối hợp với các tổ chức tin dụng nhận ủy thác vốn vay 1.439 tỷ đồng cho 59.330 người vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; người con học đại học, cao đẳng... 100% hội viên cơ sở, trong đó mỗi cơ sở hội giúp được ít nhất 2 hộ nghèo với tổng số 612 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Chị Nguyễn Thị Thanh Loan, thôn Văn Hải, xã Đông Phong (Tiền Hải) bộc bạch: Nhờ nguồn vốn vay lãi suất thấp của hội phụ nữ, tôi đầu tư kinh doanh thu lãi để chữa bệnh cho chồng và nuôi các con ăn học. Lo được cho chồng con, tôi lại cố gắng làm để nhanh trả lại vốn cho chi hội để giúp những chị em có hoàn cảnh khó khăn khác.

Không phải đợi đến khi có các phong trào thi đua hay cuộc vận động, từ rất lâu, ở Thái Bình đã có những mô hình thiết thực như: nuôi lợn tiết kiệm, hũ gạo tình thương, hũ gạo tiết kiệm, quỹ tương trợ, quỹ tấm lòng nhân ái, phụ nữ tiết kiệm giúp nhau vượt khó... Việc góp gạo, góp tiền giúp người nghèo đã trở thành việc làm thường xuyên của chị em, góp phần động viên nhiều chị em thêm tin yêu vào cuộc sống, thêm nghị lực để vươn lên và động viên những chị em khác cùng vươn lên.

**Chị Đinh Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ**



Những món quà hay từng ki-lô-gam gạo, từng cây, con giống, kinh phí hỗ trợ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế được chúng tôi huy động từ mỗi hội viên, từ các nhà hảo tâm. Món quà tuy nhỏ nhưng phần nào khích lệ chị em vươn lên hòa nhập cuộc sống, vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất và tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những chương trình ý nghĩa hơn nữa như chương trình y nghĩa đồng hành, hỗ trợ chị em, nhất là phụ nữ nghèo trong việc cải thiện cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình.

**Ông Lý Tiến Triển, xã Đông Phong (Tiền Hải)**



Các cháu của tôi là phụ nữ yếu thế, bị bệnh thần kinh, sức khỏe yếu đã được các cấp hội quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng mái ấm tình thương và tặng nhiều quà thiết thực. Sự hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ tuy không nhiều song đã tạo động lực để những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nghèo vươn lên. Đó cũng là tấm gương, bài học, là ngọn lửa thắp lên tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong gia tộc. Chúng tôi thật sự cảm ơn các cấp hội, hội viên phụ nữ địa phương về sự hỗ trợ này. Mong rằng các cấp hội tiếp tục có những hoạt động sẻ chia khó khăn với phụ nữ nghèo.

**Bà Trần Thị Hà, thôn Tăng, xã Phú Châu (Đông Hưng)**



Tôi là phụ nữ đơn thân, sức khỏe yếu, đã 4 năm nay mắt tôi gần như không nhìn thấy gì. Từ tháng 3/2016, Hội LHPN xã và các chi hội phụ nữ trong xã đều đặn hàng tháng đến động viên, thăm sức khỏe và tặng gạo. Nhờ đó cuộc sống đã bớt được phần nào khó khăn, tôi cảm thấy cuộc sống vui và ý nghĩa hơn. Tấm lòng của chị em và bà con tôi không bao giờ quên.

PHƯƠNG ANH

# Phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học

Năm vừa qua, ngành Giáo dục đã phối hợp với các ngành chức năng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Đặc biệt, ngành đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác PBGDPL cho học sinh các trường THCS, THPT; triển khai nhiều hình thức PBGDPL phù hợp.

Các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm phổ biến các quy định của pháp luật đến đông đảo học sinh như: tổ chức các tuần lễ sinh hoạt trong phạm vi lớp học, trường học với chủ đề "Nói không với hành vi bạo lực"; phát động 100% trường học, cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức ra quân tuyên truyền, ký cam kết phòng, chống

ma túy, phòng, chống HIV/AIDS; tổ chức cho học sinh ký cam kết không đánh nhau, không mang theo và sử dụng vũ khí, vật thể gây sát thương đến trường, chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã

ban hành công văn yêu cầu các phòng giáo dục và đơn vị trực thuộc chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành trong học sinh và giáo viên; ký cam kết không vi phạm các quy định về pháp luật; phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm. Thấy giáo Trần Duy Sử, Hiệu trưởng Trường THPT Phụ Dục cho biết: Do nằm trên địa bàn giao thông



Học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình.

phức tạp, sát với quốc lộ 10, gần ngã tư nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Đặc biệt, mỗi ngày có hàng trăm xe container chạy qua khiến nhiều học sinh, giáo viên

lo sợ. Vì vậy, ngay trước tết Nguyên đán Mậu Tuất, nhà trường đã tổ chức cho học sinh, giáo viên ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36

về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp tết. Đội tuấn do Đoàn Thanh niên nhà trường thành lập cũng hoạt động thường xuyên hơn. Đặc biệt, dịp giáp tết,

đội tự quản đã hình thành "hàng rào" giao thông để điều tiết giao thông trước khu vực cổng trường. Bên cạnh đó, mỗi giáo viên dạy môn Giáo dục công dân đã lồng ghép chương trình PBGDPL vào tiết học để học sinh hiểu rõ hơn. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp nên nhìn chung học sinh Trường THPT Phụ Dục chấp hành khá tốt các quy định của pháp luật.

Tại Vũ Thư, công tác PBGDPL cho học sinh được ngành Giáo dục huyện đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây bằng nhiều việc làm thiết thực. Các trường học trên địa bàn huyện tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho giáo viên và học sinh. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục

toàn diện. Ông Trần Quang Thắng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: 100% trường học trên địa bàn huyện đều tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về pháp luật cho giáo viên và học sinh. Tùy theo mỗi bậc học, đối tượng mà cách tuyên truyền khác nhau như mỗi cấp bộ tư pháp, cảnh sát giao thông đến nói chuyện, tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu hoặc phổ biến kiến thức pháp luật ngay trong mỗi tiết học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân.

Nhờ sự chủ động, tích cực của ngành Giáo dục và sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các đoàn thể, nhận thức và hành vi chấp hành các quy định của pháp luật của học sinh, giáo viên các nhà trường trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao; tỷ lệ học sinh vi phạm pháp luật giảm qua từng năm học góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.

ĐẶNG ANH